

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

Đặng Văn Dũng*



Phòng vấn thu thập số liệu triển khai nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia mã số: CTDĐT.23.17/16-20 tại Lai Châu

Năm 2017, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đấu thầu thành công và ký hợp đồng triển khai đề tài cấp quốc gia: "Nghiên cứu giải pháp, chính sách phát triển thể lực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2030", mã số: CTDĐT.23.17/16-20. Đây là đề tài thuộc Chương trình: "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030, Mã số: CTDĐT/16-20. Đề tài triển khai trong 30 tháng (từ 6/2017 – 12/2019), với tổng kinh phí 3.150 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Chung Thủy.

Các thành viên tham gia: 1) PGS.TS. Đặng Văn Dũng (Thư ký đề tài) 2) GS.TS. Nguyễn Đại Dương 3) GS.TS. Nguyễn Chí Bền 4) GS.TS. Lê Quý Phương 5) PGS.TS. Lê Đức Chương 6) PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt 7) PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc 8) PGS.TS. Lê Danh Tuyên 9) PGS.TS. Trần Trung.

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: Viện khoa học TDTT; Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Viện Dinh dưỡng Quốc gia; Học viện Dân tộc; Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.

Mục tiêu chung của đề tài: 1) Đánh giá thực trạng thể lực, các yếu tố tác động đến phát triển thể lực và giống nòi. 2) Đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển thể lực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc

thiểu số đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể của đề tài: 1) Hệ thống hóa những cơ sở khoa học nghiên cứu về thể lực, phát triển thể chất, các phương tiện, phương pháp phát triển thể lực cho người dân tộc thiểu số. 2) đúc kết kinh nghiệm về chính sách phát triển thể lực cho người dân tộc thiểu số của một số quốc gia và bài học áp dụng cho Việt Nam. 3) Đánh giá thực trạng thể lực của người dân tộc thiểu số; Xác định nguyên nhân, hạn chế, yếu kém về thể lực, thể chất của người dân tộc thiểu số. 4) Hệ thống hóa, phân tích, đánh giá kết quả, tác động giải pháp, chính sách phát triển thể lực của người dân tộc thiểu số từ đổi mới đến nay; Xác lập cơ sở khoa học về giải pháp, chính sách tác động đến sự phát triển thể lực của người dân tộc thiểu số. 5) Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực của người dân tộc thiểu số; Xác định các nguyên nhân và định hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém của các yếu tố tác động đến phát triển thể lực

* PGS.TS, Viện trưởng Viện KH&CN TDTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh



Hội thảo khoa học với chủ đề: “Cơ sở khoa học nghiên cứu về thể lực và giải pháp, chính sách phát triển thể lực của các dân tộc thiểu số”. Một trong những hội thảo trong khuôn khổ đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia mã số: CTDĐT.23.17/16-20

của người dân tộc thiểu số. 6) Xác lập các nguyên tắc và luận cứ xây dựng giải pháp, chính sách phát triển thể lực, thể chất góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2030.

Các nội dung nghiên cứu chính: 1) Cơ sở khoa học nghiên cứu về thể lực và khung lý thuyết đánh giá kết quả, tác động giải pháp, chính sách phát triển thể lực của các dân tộc thiểu số. 2) Kinh nghiệm chính sách phát triển thể lực cho người dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới và bài học áp dụng cho Việt Nam. 3) Thực trạng thể lực của người dân tộc thiểu số 4) Hệ thống hóa và đánh giá kết quả, tác động của các giải pháp, chính sách phát triển thể lực người dân tộc thiểu số từ đổi mới đến nay. 5) Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thể lực của dân tộc thiểu số 6) Giải pháp, chính sách phát triển thể lực, góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2030.

Quy mô khảo sát: Đề tài được tiến hành khảo sát tại 14 tỉnh, với cỡ mẫu nghiên cứu là 7000 người được phân bổ theo các vùng: Trung du và miền núi phía Bắc (Lai Châu; Hà Giang; Sơn La; Cao Bằng; Lào Cai; Thái Nguyên); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Nghệ An; Quảng Bình; Quảng Ngãi; Ninh Thuận; Thừa Thiên Huế); Tây Nguyên (Kon Tum; Gia Lai); Đồng bằng sông Cửu Long (Sóc Trăng).

Các sản phẩm chính của đề tài: 1) Nội dung của sản phẩm: Phân tích và hệ thống hóa những cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển thể lực của người dân tộc thiểu số, cũng như các chính sách và các tiêu chí đánh giá chính sách liên

quan có ảnh hưởng đến phát triển thể lực cho người dân tộc thiểu số từ đổi mới đến nay; Đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân, hạn chế, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thể lực của người dân tộc thiểu số; Kiến nghị, đề xuất về giải pháp, chính sách phát triển thể lực, trong đó có xem xét kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thể lực cho người dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2030. 2) Kết quả áp dụng: Các địa phương có đồng bào các dân tộc thiểu số ít người đang sinh sống sẽ được tiếp nhận phương pháp tập luyện nâng cao thể lực phù hợp; Cung cấp thông tin, tư liệu về kết quả nghiên cứu cho Ủy ban Dân tộc để phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc; Kết quả nghiên cứu giúp Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch có những cơ sở khoa học để hoàn thiện các thiết chế văn hóa, TDTT cho các dân tộc thiểu số. 3) Kết quả phổ biến: Xuất bản 01 sách chuyên khảo; Đăng ít nhất 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và 01 bài báo công bố quốc tế; Cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc; Tham gia đào tạo sau đại học (01 nghiên cứu sinh, 02 học viên cao học).